

THÀNH PHỐ Tăng cường khoanh vùng, truy vết tại những địa bàn nguy cơ cao

Ngay sau khi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, đặc biệt là trong một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, mục tiêu là kịp thời khoanh vùng, truy vết các trường hợp F0, F1, F2 tại những khu vực có nguy cơ cao, không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn.



Trên 2.000 trường hợp có nguy cơ cao tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) đã được xét nghiệm nhanh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, tính đến 16 giờ ngày 15/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 68 ca mắc Covid-19 tại 15 xã, phường, tập trung chủ yếu ở xã Phú Xuân (26 ca), phường Trần Lãm (10 ca), xã Vũ Chính (8 ca)... Qua rà soát, truy vết, toàn thành phố ghi nhận 1.226 trường hợp F1, 11.201 trường hợp F2. Hiện thành phố đã tổ chức khoanh vùng, cách ly 55 điểm tại 16 phường, xã có ca dương tính với 489 hộ và trên 1.300 nhân khẩu.

Trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, ghi nhật ký khách hàng; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0; khẩn trương truy vết các trường hợp có nguy cơ trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho những người từ đủ 12 đến 17 tuổi.

Đến 16 giờ ngày 15/11, thành phố đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho trên 39.500 trường hợp F1, F2 và người dân ở các địa bàn có nguy cơ cao; trong đó, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho trên 1.000 F1, đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, 100% giáo viên và 20% học sinh toàn thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, một số trường hợp có nguy cơ cao đã tiến hành xét nghiệm cho 100% giáo viên, học sinh.

Trần Lãm, Đông Hòa, Đông Thọ, Phú Khánh, Phú Xuân, Ông Vũ Cao Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho biết: Trên địa bàn phường hiện đang ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp là giáo viên đang sinh sống tại tổ 13. Xác định nguy cơ lây nhiễm cao do liên quan đến một số trường hợp công tác phòng, chống dịch, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đơn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch...

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ các doanh nghiệp có ca nhiễm SARS-CoV-2, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0; khẩn trương truy vết các trường hợp có nguy cơ trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho những người từ đủ 12 đến 17 tuổi.



Lực lượng chức năng phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) phong tỏa khu vực có người nhiễm Covid-19.



Công tác tuyên truyền lưu động được chú trọng nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân.

THÁI THUY Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng. Đây chính là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch.

Tổ Covid-19 cộng đồng tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền hiện có 15 thành viên là thành viên của đoàn thể tổ dân phố và cán bộ hưu. Được kích hoạt trở lại từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, các thành viên trong tổ không quản ngại khó khăn, vất vả thực hiện việc giám sát di biến động dân cư trên địa bàn, tăng cường nhà tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch... Anh Nguyễn Mạnh Tú, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng tổ dân phố Bao Trình cho biết: Để giám sát chặt người về địa bàn, tổ thực hiện thống kê, rà soát

công dân thuộc diện quản lý ở tỉnh ngoài, tại những địa phương trong tỉnh đang có ca nhiễm Covid-19 và những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như lái xe để đi quản lý, giám sát khi họ trở về. Tất cả các trường hợp ở tỉnh ngoài, tại các địa phương đang có dịch khi đến và về địa bàn đều được các nhóm giám sát, ghi chép vào sổ theo dõi hàng ngày báo cáo về Trạm Y tế thị trấn. Cùng với giám sát người đến, về địa bàn, thời gian qua, tổ Covid-19 cộng đồng tổ dân phố Bao Trình còn phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, các ban, ngành, đoàn thể của

thị trấn thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca nhiễm Covid-19; tổ chức giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà; tham gia lực lượng tại các chốt phong tỏa khu vực có trường hợp nhiễm Covid-19.

Thị trấn Diêm Điền có 17 tổ dân phố với 6.940 hộ/22.169 nhân khẩu. Trên địa bàn thị trấn hiện có nhiều công dân đi làm ăn xa, lái xe đường dài, người làm nghề vận tải biển thường xuyên đi nước ngoài... Vì vậy, việc giám sát, quản lý di biến động dân cư luôn được các cấp, ngành, chính quyền thị trấn chú trọng, trong đó xác

định lấy tổ Covid-19 cộng đồng làm lực lượng xung kích, nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay thị trấn đã tổ chức kiện toàn 32 tổ Covid-19 cộng đồng tại 17 tổ dân phố và các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với yêu cầu công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Theo bà Đỗ Thị Thanh Tứ, Phó Trưởng Trạm Y tế thị trấn: Trong công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, các tổ Covid-19

động trên địa bàn thị trấn đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là việc giám sát người từ tỉnh ngoài đến, về địa bàn. Trong quá trình giám sát, đến nay các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn thị trấn đã phát hiện được hàng nghìn trường hợp từ các tỉnh, thành phố về địa bàn. Các trường hợp này đều được các tổ Covid-19 cộng đồng thống kê, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế và báo cáo hàng ngày cho Trạm Y tế thị trấn. Trên cơ sở danh sách này, Trạm Y tế thị trấn tổ chức phân loại những trường hợp nguy cơ để lấy mẫu test nhanh, để kịp thời thực hiện cách ly theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có hơn 500 tổ Covid-19 cộng đồng, mỗi tổ có từ 10 - 15 thành viên tham gia, phụ trách trung bình từ 20 - 30 hộ gia đình. Các tổ có nhiệm vụ hàng ngày nắm bắt thông tin về tình hình di biến động dân cư; thông qua giám sát để phát hiện, ghi nhận, xác



Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa trên địa bàn.

VŨ THƯ Huy động các nguồn lực để nhanh chóng dập dịch



Con em quê hương Tân Lập (Vũ Thư) ủng hộ xã 1.600 bộ kit xét nghiệm nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư đã phát sinh ca mắc Covid-19 tại cộng đồng. Trong điều kiện nguồn kinh phí còn khó khăn, huyện và các địa phương đẩy mạnh kêu gọi, huy động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, vật chất, tinh thần của nhân dân, con em quê hương. Mọi nguồn lực sẽ giúp địa phương thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất việc khống chế, dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xã Tân Lập hiện có 6 thôn với trên 10.000 nhân khẩu. Đến ngày 16/11, xã có 2 trường hợp mắc Covid-19 tại cộng đồng. Toàn xã hiện có trên 800 người thường xuyên lao động, buôn bán tại các doanh nghiệp, chợ trong và ngoài tỉnh, nếu không nhanh chóng bóc tách F0, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng rất cao. Nhờ hỗ trợ của tỉnh, huyện, ngày 15/11 xã đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho 2.645 công dân đại diện hộ gia đình. Tuy nhiên, xã xác định để truy vết, bóc tách F0 nhanh và hiệu quả cần phải nhanh chóng tổ chức xét nghiệm cho 100% người dân. Xã đã liên hệ, vận động và nhanh chóng được anh Trần Văn Hiến, thôn Trà Khê, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 1.600 bộ kit, trị giá hơn 100 triệu đồng, phục vụ xét nghiệm nhanh cho 4.800 người. Số còn lại, xã đầu tư kinh phí, nhờ đó đến ngày 16/11 xã đã triển khai xét nghiệm nhanh cho 100% người dân. Ông Trần Văn Tâm, Chủ

tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Hiện nay, nguồn lực dành cho công tác phòng, chống dịch của xã rất khó khăn, thiếu kinh phí, vật tư, thiết bị, bảo hộ y tế. Lúc "nước sôi lửa bỏng" như thế này, chúng tôi rất cần và trân trọng sự ủng hộ, tài trợ vật chất, tinh thần của nhân dân, con em quê hương. Mọi nguồn lực sẽ giúp địa phương thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất việc khống chế, dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Trong đợt này, Huyện đoàn Vũ Thư đã vận động, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ 18.000 khẩu trang y tế, 4.000 kính chắn giọt bắn, 100 chai nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm nước uống, mì tôm trao tặng cho 23 xã, giúp các xã có thêm nguồn lực phòng, chống dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhanh chóng dập dịch.

Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hiện nay rất phức tạp nhưng huyện quyết tâm từ ngày 21 - 23/11 sẽ hoàn thành bóc tách 100% trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện sẽ dồn tổng lực từ nhân lực, vật tư, kinh phí cho

công tác xét nghiệm diện rộng, phát hiện sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ đó khoanh vùng, dập dịch. Ngoài hỗ trợ của cấp trên, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cao tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức xét nghiệm nhanh cho 100% người dân tại địa bàn. Cùng với ủng hộ bằng kinh phí, huyện và các địa phương vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, con em quê hương ưu tiên ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch như: bộ kit xét nghiệm nhanh, quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang N95, nước sát khuẩn, hóa chất khử trùng... Đây là những thiết bị, vật tư y tế mà huyện và các xã, thị trấn đều rất thiếu và cần sử dụng gấp. Ngoài ra, huyện phát động mỗi hộ dân trên địa bàn huyện thiết thực tham gia phòng, chống dịch bằng việc tự bỏ kinh phí cứ 3 ngày/lượt thực hiện vệ sinh nhân thân sàng lọc Covid-19 cho các thành viên trong gia đình và đầu tư hóa chất phun khử trùng nhà ở, khuôn viên sân vườn để làm sạch môi trường, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Đồng thời, huyện vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, già cả neo đơn, trẻ em đang cách ly y tế tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung hoặc tại các gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm này.

QUỲNH LŨU

minh ban đầu các trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19; người đến, về địa bàn trong vòng 14 ngày qua, nhất là người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; thông tin giám sát được ghi nhận, báo cáo nhanh và hàng ngày về đầu mối tổ Covid-19 cộng đồng để kịp thời xử lý. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình... Theo ông Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Y tế huyện Thái Thụy: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, ngành Y tế huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng của các xã, thị trấn, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó hướng dẫn về quy trình quản lý, giám sát các trường hợp nguy cơ trở về địa phương trên tinh thần thích ứng linh hoạt, hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhìn chung các tổ Covid-19 cộng đồng được các địa phương duy trì hoạt động

hiệu quả. Đa phần thành viên là những người sâu sát, nắm vững địa bàn, tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, giúp chính quyền địa phương và các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả.

Cùng với việc duy trì hiệu quả hoạt động tổ Covid-19 cộng đồng, huyện Thái Thụy còn tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, làm tốt công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung và tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Hiện nay, toàn huyện có 280 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung và huyện, 600 trường hợp cách ly tại nhà. Đặc biệt, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; các ngành, lực lượng chức năng phối hợp với các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 tại huyện Vũ Thư trong những ngày gần đây.

TRẦN TUẤN